



KỶ NIỆM 77 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2-9

Triển khai giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Ảnh: THÀNH TÂM

Chuẩn bị chu đáo cho Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Bình lần thứ XVIII

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

THÀNH PHỐ Triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2023 và diễn tập chiến đấu phòng, xã năm 2022

Sáng ngày 18/8, UBND thành phố Thái Bình tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023; diễn tập chiến đấu phòng, xã năm 2022. Tới dự có đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố.

Với phương châm "Giao đủ quân, chất lượng cao, an toàn, đúng luật và không có loại trừ", thành phố đã kiện

toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, phân công thành viên phụ trách công tác tuyển quân tại các xã, phường. Chỉ đạo các địa phương, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân và các văn bản hướng dẫn thi hành. Triển khai đầy đủ quy trình các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ theo kế hoạch. Chú trọng tuyển chọn, gọi nhập ngũ những công dân đã tốt nghiệp trung cấp trở lên và công chức, viên chức nhằm nâng cao chất lượng phục vụ quân đội. Thực

hiện tốt công tác rà soát và phân loại nguồn sẵn sàng nhập ngũ, phục vụ tốt cho công tác khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự tại các phường, xã trong tháng 10/2022.

Công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ thành phố năm 2022 dự kiến tổ chức từ ngày 12 - 16/9. Tham gia diễn tập gồm các thành phần khối đảng, chính quyền, đoàn thể và lực lượng thực binh là trung đội dân quân cơ động phường, xã.

MINH NGUYỆT

Quản lý hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, quảng cáo ngoài trời

Sáng ngày 18/8, UBND tỉnh họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo quy định tuyên truyền cổ động trực quan, quảng cáo ngoài trời và trang trí đường phố trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Dự thảo quy định tuyên truyền cổ động trực quan, quảng cáo ngoài trời và trang trí đường phố trên địa bàn tỉnh do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng gồm 5 chương, trong đó có những quy định cụ thể về tuyên truyền cổ động trực quan bao gồm phương

tiện, hình thức, khu vực ưu tiên tuyên truyền cổ động trực quan. Quy định quảng cáo ngoài trời bao gồm đối với quảng cáo trên phương tiện giao thông, biển hiệu của các tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo bằng loa phóng thanh...; khu vực cấm quảng cáo, khu vực hạn chế quảng cáo và hoạt động quảng cáo không được khuyến khích. Phương tiện, hình thức tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời được áp dụng theo quy định bao gồm: bảng tuyên truyền và quảng cáo, băng rôn, pa nô, biển hiệu, áp phích, hộp đèn, màn hình chuyên quảng cáo, bảng điện tử

chạy chữ, tranh cổ động, cổng chào, thiết kế đèn chiếu sáng đối với không gian công cộng trong đô thị; phương tiện giao thông; đoàn người chuyển tải sản phẩm tuyên truyền, quảng cáo; vật thể tuyên truyền, quảng cáo; tờ rơi tuyên truyền, quảng cáo; trong các chương trình hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí, hội nghị, hội thảo, triển lãm, hội chợ...

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, việc ban hành quy định giúp cho

(Xem tiếp trang 4)

TU ANH

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Phòng, chống sự phai nhạt lý tưởng cách mạng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên

Một cách chung nhất, có thể nói, lý tưởng là mục đích cao nhất, tốt đẹp nhất mà con người muốn hướng đến, muốn vươn tới và do vậy mà con người sẽ ra sức phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thậm chí hy sinh quên mình để quyết tâm đạt cho bằng được. Là cán bộ, đảng viên thì không thể không có lý tưởng cách mạng, vì đây là tiêu chí hàng đầu để khẳng định phẩm giá, tư cách chân chính của người cộng sản.

Ngon được soi đường cho cán bộ, đảng viên đi đúng hướng

Trong cuộc sống của mỗi con người có thể có các loại lý tưởng khác nhau. Có lý tưởng sống được con người nuôi dưỡng suốt cả cuộc đời; cũng có lý tưởng thuộc về một mặt nhất định nào đó, chẳng hạn như lý tưởng chính trị, lý tưởng học vấn, lý tưởng nghề nghiệp, lý tưởng đạo đức... Dù là loại nào thì lý tưởng cũng đều đóng vai trò định hướng, có tác dụng điều chỉnh hoạt động và đặc biệt là có sức mạnh kích thích con người hành động. Con người sống trong xã hội mà không có lý tưởng thì thật là vô vị, là "sống hoài, sống phí".

Sống trong một chế độ xã hội nhất định nào đó thì lý tưởng cách mạng của con người thuộc vào loại lý tưởng chính trị. Bởi vậy, lý tưởng cách mạng không phải là cái gì đó quá viễn vông, xa vời hoặc quá trừu tượng mà con người không bao giờ có thể đạt tới. Lý tưởng chính trị của người cách mạng trong thời kỳ mà giai cấp tư sản vừa lúc mới manh nha, còn non trẻ là lật đổ sự thống trị của giai cấp phong kiến già cỗi, bảo thủ, cản trở sự phát triển để thiết lập chế độ chính trị tư sản, xác lập quyền thống trị của giai cấp tư sản đang lên. Lý tưởng cách mạng của những người công nhân giác ngộ sống trong xã hội tư bản đầy rẫy bất công là lật đổ, xóa bỏ chế độ người bóc lột người, mong ước xây dựng một xã hội tự do, công bằng, nhân văn, bình đẳng.

Lý tưởng cách mạng chung của những người yêu nước chân chính ở các nước đã từng là thuộc địa của chủ nghĩa thực dân không có gì khác hơn là đấu tranh giành lại độc lập cho đất nước và dân tộc mình.

Dưới ách thống trị gần 100 năm của chủ nghĩa thực dân, những người yêu nước và các đảng viên cộng sản Việt Nam đã không sợ gông cùm, không chịu khuất phục trước sự tra tấn, đàn áp vô cùng dã man và bẩn giết không cần xét xử của những kẻ xâm lược. Họ nung nấu lý tưởng giải phóng Tổ quốc khỏi ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, giành lại tự do thật sự cho dân tộc, độc lập hoàn toàn cho đất nước, tiến tới xây dựng một xã hội mà con người được sống trong tự do, công bằng, bình đẳng, không còn tình trạng người áp bức, bóc lột người. Đó cũng chính là lý tưởng cách mạng xuyên suốt của Đảng và của các đảng viên chân chính tự nguyện đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

(Xem tiếp trang 2)

Mạch nguồn nội lực xây dựng Thái Bình ngày càng phát triển

(Xem trang 3)



Thành phố Thái Bình.